



ประกาศด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

ที่ ๔ /๒๕๖๕

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ที่หมดความจำเป็นใช้งานรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูล ด้วยวาจา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ที่ทำการ ด้านศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ของด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่**

๑. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประมูลขยายทอดตลาดดังกล่าว ตามที่ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กำหนด

๒. การประมูลขยายทอดตลาด เป็นการประมูลขายรถยนต์ ตามสภาพที่เป็นอยู่และเป็น การประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูล หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด และได้รับการอนุมัติการขายทอดตลาด จากคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันประมูลทันที

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลเป็นแคชเชียร์เช็ค ของธนาคารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยวางแคชเชียร์เช็คของธนาคาร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ค้ำประกันการประมูล ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย)” หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่จะถือว่าสิ้นสุด การลงชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีก ไม่ว่ากรณีใด

๔. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และโปรดใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย

๕. ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะให้ผู้สนใจตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ ที่จะขยายทอดตลาดได้ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ นายทรงศันท์ จิรินนินพานิชย์ โทร ๐๙๓-๙๕๑-๔๙๕๓ /๐-๗๔๒๕-๑๐๘๑ ต่อ ๒๔๔๖๒๓ ในเวลาราชการ ณ บริเวณที่จอดรถยนต์ ของด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

๖. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางแคชเชียร์เช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ค้ำประกันการประมูล แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการประมูลหรือเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ที่ทำการด้านศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคา ตามจำนวนรถยนต์ราชการ ที่ตนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้ หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลรถยนต์ราชการคันใด ด้านศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะเก็บป้ายยกเสนอราคาดังกล่าวคืนและในการเสนอราคาประมูลแต่ละครั้งกำหนดเกณฑ์

เสนอราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นเองได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเป็นผู้ชนะการประมูลแล้วผู้ประมูลได้จะต้องลงนามในสัญญาการซื้อรถยนต์ราชการ กับด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ทันที

๗. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการครบเต็มจำนวนต่อด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ราชการ ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคารถยนต์ราชการที่ชนะการประมูลได้แต่ละรายการต่อด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ในวันที่ประมูลโดยชำระเป็นเงินสดหรือ แคนเชียร์เช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา สั่งจ่าย กรมบุคลากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC ณ งานการเงินและบัญชี ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการให้ครบเต็มจำนวน หรือวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ราชการ ต่อด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูล และหากปรากฏว่าเมื่อด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ นำรถยนต์ราชการรายการดังกล่าว ออกขายตามวิธีการที่ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่กำหนดอีก และได้รับราคาน้อยกว่าราคาคอนมัติการขายครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลที่สละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการให้ครบเต็มจำนวนตามที่ประมูลไว้ในครั้งก่อน จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงิน ในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๘. ผู้ชนะการประมูลที่ได้วางเงินมัดจำไว้ ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) จะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละเจ็ดสิบห้า (๗๕%) ต่อด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันชนะการประมูล โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคนเชียร์เช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดสงขลา สั่งจ่ายกรมบุคลากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC ณ งานการเงินและบัญชี ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่

หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการ ให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ จะริบเงินมัดจำและเงินค้ำประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าเมื่อด้านบุคลากรทำอากาศยานใหญ่นำรถยนต์ราชการดังกล่าวออกขายตามวิธีการที่ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่กำหนดอีก และได้รับราคาน้อยกว่าราคาคอนมัติการขายครั้งก่อนผู้ชนะการประมูลที่สละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ราชการให้ครบเต็มจำนวนตามที่ประมูลไว้ในครั้งก่อน จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๙. คณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการขายรถยนต์ราชการให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ราชการถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการและ/หรือด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ ได้เสียทั้งสิ้น

๑๐. การโอนสิทธิ์กิติ การลิตรอนสิทธิ์กิติ คำภาชีอารต่าง ๆ กิติ ความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินกิติ ด้านบุคลากรทำอากาศยานขนาดใหญ่ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืน หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หรือในวันทำการถัดไป ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ราชการดังกล่าวจากคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุข่ารดุเดือดเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืนในวันที่ชำระเงินค้ำซื้อรถยนต์ราชการ ครบเต็มจำนวน

๑๒. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ราชการ และนำออกไปจากด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินค้ำซื้อรถยนต์ราชการครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้นด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ราชการ

๑๓. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการสำหรับรายละเอียดรถยนต์ราชการ อาทิเช่น ยี่ห้อ รุ่น ปี สี เป็นต้น ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ หากมีการอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของรถยนต์ราชการ ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

๑๔. ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ จะออกหลักฐานการเข้าร่วมประมูลที่จำเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูลจะต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เป็นต้น พร้อมรับรองความถูกต้องจำนวน ๒ ฉบับ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

๑๕. ผู้ชนะการประมูลสามารถขอใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการ นับแต่วันที่ชำระเงินค้ำประมูลรถยนต์ราชการ ครบถ้วนแล้ว

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๓-๙๕๑-๔๙๕๓ / ๐-๗๔๒๕-๑๐๘๑ ต่อ ๒๔-๔๖๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนันต์ สิทธิทองธิ์)

นายด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่

บัญชีรายละเอียดพัสดุชำรุด

แนบท้ายประกาศด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลงวันที่

พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ชนิด/ประเภทของพัสดุ	เลขที่ หรือรหัส/ หมายเลขทะเบียน	วันที่ได้รับ	อายุการใช้งาน	จำนวน
๑	รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น KDH๒๒RLEMDY B๑ สีเทา หมายเลขเครื่องยนต์ ๒ KD-๑๕๓๓๕๒๕ หมายเลขตัวถัง JTFSS๒๒P๒๐๐๐๒๓๗๔๗ เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๖๒ สงขลา	๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๒-๐๐๐๑-๔๙	๑๔ ก.พ.๕๐	๑๕ ปี	๑ คัน (ราคา ๒๘๐,๐๐๐.-)
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เครื่องยนต์เบนซิน (แอล ดีเอส) ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา รุ่น ZZE๑๒๑R GEPKDT A๓ หมายเลขเครื่องยนต์ ๓ZZ-๔๖๒๒๕๘๖ หมายเลขตัวถัง MR๐๕๓ZEC๑๐๗๑๓๙๓๗๕ หมายเลข ทะเบียน กบ ๓๑๑๘ สงขลา	๒๓๑๐-๐๐๒-๐๐๐๓-๐๐๐๑-๔๙	๒ ก.พ.๕๐	๑๕ ปี	๑ คัน (ราคา ๘๐,๐๐๐.-)